

Số: 06/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 1991

## **CHỈ THỊ**

### **V/v tăng cường quản lý pháo và xử lý nghiêm hàng gian hàng giả**

Càng gần Tết Nguyên Đán càng xuất hiện nhiều hàng gian hàng giả, nhái nhãn hiệu đã được tín nhiệm của người tiêu dùng từ xi măng đến rượu Sài Gòn, bột ngọt Azi-no-moto, kem đánh răng PS, bia ... Riêng mặt hàng pháo, các nơi đã đưa vào thành phố bán tràn lan cho các thành phần kinh tế, vừa trốn thuế, vừa bán phá giá, vừa gây mất an toàn.

Tình hình trên trực tiếp gây thiệt hại cho người tiêu dùng, gây lãng phí cho xã hội, ảnh hưởng đến sản xuất hàng hoá của các thành phần kinh tế ở thành phố. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Thuế tăng cường kiểm tra kiểm soát các tổ chức sản xuất hàng giả, mua bán hàng gian hàng giả, xử phạt thật nghiêm theo quy định Nhà nước. Đối với những vụ việc nghiêm trọng hoặc tái phạm lập hồ sơ truy tố trước pháp luật.

2/ Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường quản lý trên địa bàn. Đối với việc mua bán, vận chuyển pháo trái phép chỉ có hình thức xử lý phạt tiền thật nặng từ 1-3 lần giá trị số pháo tịch thu. Đồng thời tịch thu và hủy bỏ theo quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện (nếu ngành chức năng địa phương bắt giữ và Ủy ban nhân dân thành phố nếu ngành chức năng thành phố bắt giữ). Việc tiêu hủy pháo trái phép bằng cách nhúng nước để vô hiệu hoá tính năng, dưới sự chứng kiến của Hội đồng xử lý gồm các thành viên như: Công an, Quản lý thị trường, Thuế, Thương nghiệp. Hội đồng xử lý phải thực hiện đúng các thủ tục xử lý vi phạm và không được để thất thoát và sau mỗi vụ xử lý đơn vị phải báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Thương nghiệp biết.

3/ Tiền phạt thu được trích 30% thưởng cho đơn vị, cá nhân có công phát hiện, 70% đưa vào ngân sách địa phương (quận, huyện hoặc thành phố).

4/ Các đơn vị và cá nhân chứa chấp mua bán pháo trái phép phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Nhận được chỉ thị, các cấp các ngành chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

**K/T Chủ tịch**

**Phó chủ tịch**

**Vương Hữu Nhơn**